



ประกาศโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ด้านคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

(โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

ด้วยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร อำเภอต๋อยเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติ หน้าที่ครูผู้สอน (ครูคณิตศาสตร์) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) และจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวอังสุมาลี ไหม่นวล	
๐๐๒	นายสุรพงษ์ คำใจ	

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	สมรรถนะที่ ๑ - ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรอบรู้ - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก	๕๐	<u>สอบข้อเขียน</u>
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	สมรรถนะที่ ๒ <u>สอบสัมภาษณ์</u>	๕๐	

๑. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

ผู้ที่จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนบ้านแอนจัดสรร อำเภอคลองเตา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านแอนจัดสรร และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแอนจัดสรร www.annjadsan.ac.th และทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ <http://www.chiangmaiarea๕.go.th/> โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๓. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว

๓.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้าน آهنจัดสรร โดยถือว่าการสั่งจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ

๓.๒ การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้าน آهنจัดสรรจะเรียกตัวเรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๗ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นางวีรญา ยศอาลัย)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน آهنจัดสรร

เบอร์โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๐-๖๓/๑๑๔๕๐